



ข่าวสาร

# ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

## สำนักงานอธิการบดี มรพส. รัชมอบโลรางวัลระดับเหรียญเงิน โครงการประเมิน Green office



ตามที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) ปี ๒๕๕๙ ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการและผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวระดับดีมาก (G เงิน) และระดับดี (G ทองแดง) ที่ผ่านมานั้น โดยเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีพิธีมอบโล่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green office) ปี ๒๕๕๙ และการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียวปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

โอกาสนี้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้เข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับเหรียญเงิน (ดีมาก) โดยมี นางเพ็ญศรี มีพยุง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับมอบโล่รางวัลดังกล่าว และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมภายในสำนักงาน และบริเวณมหาวิทยาลัยให้เป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

ขอเชิญชวนนักศึกษา (ภาคปกติ) ไปใช้สิทธิ  
**เลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา (ภาคปกติ)**  
 ประจำปีการศึกษา 2560  
**ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 - 16.00 น.**  
 ณ หน่วยงานเลือกตั้ง ชั้น 3 หอประชุมศรีวชิราโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  
 "หนึ่งคะแนนเสียง ไม่เพียงแต่มีค่า แต่ยังมีผลให้ได้มา ซึ่งการพัฒนามหาวิทยาลัย"




กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

# สวบ. เชิญร่วมสัมมนาวิชาการ “ก้าวใหม่การศึกษาไทย” ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ โดย รศ.ยีน ภู่วรรณ (สวทช.) ๓ มีนาคม นี้ ฟรี!



ผศ.น้อย คันชังทอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. เปิดเผยว่า สำนักฯ จะจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ก้าวใหม่การศึกษาไทย การศึกษาแบบเปิด การศึกษาแบบร่วมมือผสมผสานใจ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อุดมคติชีวิต” ในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) มรพส. ส่วนทะเลแก้ว เพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ และบุคลากร ทั่วทั้งจังหวัดเรียนรู้ และพัฒนาตนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ หรือการสอนแบบ Thailand ๔.๐ ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดย รศ.ยีน ภู่วรรณ และวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ <http://library.psu.ac.th> สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๐๒

## รอบรู้ .. PSRU

- ◆◆ **ประชุม ก.บ. วันนี้ (๒๒ ก.พ.)** .. มรพส. กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ก.บ.) ครั้งที่ ๑๒๗ (๒/๒๕๖๐) ในวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๔ อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว
- ◆◆ **การบรรยายพิเศษ Cyber Physical Model** .. เชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเรียนรู้ในรูปแบบ Cyber Physical Model เพื่อตอบสนอง Thailand ๔.๐” โดย รองศาสตราจารย์ยีน ภู่วรรณ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ท. ๒๐๙ อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวคิดส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ◆◆ **ควจ. จัดตลาดนัดวัฒนธรรม วันนี้ (๒๒ ก.พ.)** .. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. เชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดวัฒนธรรม” ในแนวคิด “สืบสานวิถีไทย สายใยภูมิปัญญา” ในวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้ จัดให้มีซุ้มวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น, ซุ้มสืบสานผ้าไทย, ขนมไทย, งานฝีมือหัตถกรรม ตลอดจนการแสดง ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล  
บรรณาธิการ : วิยะดา สุขเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประจักษ์ดี, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงค์